
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕60 

เมื่อวันที ่ 5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 

 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายแหวน  ลุนพรหม ประธานสภาเทศบาล แหวน  ลุนพรหม 098 162 9861 
๒ นายค าพล  ยาตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าพล  ยาตาแสง ๐๙๘ ๑๘๖ ๒๗๔๓ 
๓ นายติ๊ก  นาไชยเวศ สมาชิกสภาเทศบาล ติ๊ก  นาไชยเวศ ๐๙๙ ๐๓๔ ๕๖๙๐ 
๔ นายประดิษฐ์  คลังกลาง สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  คลังกลาง ๐๘๓ ๓๕๗ ๖๘๑๘ 
๕ นายอรุณ  นาหัวนิน สมาชิกสภาเทศบาล อรุณ  นาหัวนิน ๐๙๕ ๓๔๓ ๖๐๒๙ 
๖ นายอุดม  เจริญศรี สมาชิกสภาเทศบาล อุดม  เจริญศรี ๐๘๗ ๒๑๙ ๐๘๐๕ 
๗ นายสมพงษ์  สิงห์น้อย สมาชิกสภาเทศบาล สมพงษ์  สิงห์น้อย ๐๘๙ ๕๗๒ ๒๘๔๓ 
๘ นายสุพจน์  ภักดีวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  ภักดีวุฒิ ๐๙๓ ๐๖๐ ๕๓๔๘ 
๙ นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน สมาชิกสภาเทศบาล บรรดาศักดิ์  ขามก้อน 065 272 1216 

๑๐ นายสมนึก  ชัยหัส สมาชิกสภาเทศบาล สมนึก  ชัยหัส ๐๘๗ ๙๕๓ ๙๒๕๒ 
๑๑ นายวงสา  แก้วโบราณ สมาชิกสภาเทศบาล วงสา  แก้วโบราณ ๐๘๐ ๐๑๑ ๓๑๘๘ 
12 นายสุจิต  เพียโคตร เลขานุการสภาเทศบาล สุจิต  เพียโคตร 095 645 7532 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า ชาญชัย ศรีวิวัฒน์ 098 148 4229 
๒ นายนิพนธ์  แสนแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  นิพนธ์  แสนแก้ว ๐๘๔ ๓๙๑ ๗๔๕๔ 
๓ นายสมหมาย  มหาหิงส์ รองนายกเทศมนตรีต าบลนาค า สมหมาย  มหาหิงส์ ๐๘๔ ๙๕๕ ๑๗๖๒ 
๔ นายอาทิตย์  แสงกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี อาทิตย์  แสงกลาง 087 732 0082 
๕ นายส าฤทธิ์  ท้าวหา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ส าฤทธิ์  ท้าวหา ๐๘๙ ๕๑๔ ๙๔๑๔ 
๖ นายวิสิฐ  จันทะรี ปลัดเทศบาลต าบลนาค า วิสิฐ  จันทะรี 089 422 6599 
๗ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาล ธวัชชัย  บึงมุม ๐๘๙ ๘๔๐ ๙๗๖๓ 
๘ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาล  รก.ผอ.กองคลัง ณิศรา  ทองโคตร ๐๙๓ ๓๒๐ ๙๗๔๕ 
๙ นางสาวรวีวรรณ  สีดาเคน หน.ฝ่ายอ านวยการ รก.หน.สป. รวีวรรณ  สีดาเคน 086 230 2109 

๑๐ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ไพรทอง ผู้อ านวยการกองการศึกษา เกรียงไกร  ไพรทอง 098 624 5587 
11 นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อภิญญา  ศรีแก้ว 063 048 9899 
12 นายปณุชิต  ชัยนิคม เจ้าพนักงานธุรการ ปณุชิต  ชัยนิคม 081 962 4661 
13 นางปิยพรรณ  ชัยนิคม นักจัดการงานทั่วไป ปิยพรรณ  ชัยนิคม เจ้าหน้าที่สภา 

 
 
 
 



- ๒ - 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. 
 
นายสุจิต  เพียโคตร 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า สมัยประชุม  สมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ประจ าปี  2560  เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  มาครบ องค์ประชุมแล้ว  
ขอกราบเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม     
ขอเชิญครับ   

 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  

สมัยที่  2  ประจ าปี  2560  และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 

1. ประกาศสภาเทศบาลต าบลนาค าเรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕60  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ  ๒๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๔  และตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล  ต าบลนาค า    
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  2559  ซึ่งได้ก าหนด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕60  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๐  มิถุนายน       
พ.ศ. ๒๕60  ก าหนด  ๓๐  วัน  ดังนั้นประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเรียกประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕60  ตั้งแต่วันที่  ๑  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  
2๒  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕60  ลงชื่อ  นายแหวน  ลุนพรหม  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลนาค า 

2.  เรื่องโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะรีไซเคิลต าบลนาค า  ผมขอ
อนุญาตให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  ขอเชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมนายวิสิฐ  จันทะรี  
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า  ขออนุญาตชี้แจงเรื่องโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคาร
ขยะรีไซเคิลต าบลนาค า  ซึ่งได้มีการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกไปเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  
2560  จ านวนสมาชิก  ณ  ตอนนี้มีทั้งสิ้น  243  คน  ผมขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านร่วมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  และทางเทศบาลจะออกบริการรับซื้อขยะ  
ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี เวลา หมู่ท่ี สถานที่รับซื้อ 
หมาย
เหตุ 

วันพฤหัสบดี  ที่ 
8  มิถุนายน  2560 

09.30 – 12.00 น. หมู่ที่  3 - ศาลาประชาคม  บ้านกุดกระหนวน  หมู่ที่  3 ชุดที่  1 
หมู่ที่  5 , 6 - ศาลาประชาคม  บ้านห้วยค าน้อย  หมู่ที่   5  ชุดที่  2 

13.30 – 15.30 น. หมู่ที่  1 , 12 - ศาลาประชาคม  บ้านนาค าน้อย  หมู่ที่    12 จุดเดียว 

วันจันทร์  ที่ 
12  มิถุนายน  2560 

09.30 – 12.00 น. 
หมู่ที่  2 - ศาลาประชาคม  บ้านโนนราศรี  หมู่ที่  2 ชุดที่  1 
หมู่ที่  4  - ศาลาประชาคม  บ้านหนองไหล  หมู่ที่  4 ชุดที่  2 

13.30 – 15.30 น. 
หมู่ที่  7 - ศาลาประชาคม  บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่  7 ชุดที่  1 

หมู่ที่  11 - ศาลาประชาคม  บ้านทานตะวัน  หมู่ที่  11 ชุดที่  2 



 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

- ๓ – 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา หมู่ท่ี สถานที่รับซื้อ 
หมาย
เหตุ 

วันอังคาร  ที่ 
20  มิถุนายน  2560 

09.30 – 12.00 น. 
หมู่ที่  8 - ศาลาประชาคม  บ้านเล้า  หมู่ที่  8 ชุดที่  1 
หมู่ที่  9 - ศาลาประชาคม  บ้านหนองขาม  หมู่ที่  9 ชุดที่  2 

13.30 – 15.30 น. 
หมู่ที่  10 - ศาลาประชาคม  บ้านหนองแวง  หมู่ที่  10 ชุดที่  1 
หมู่ที่  13 - ศาลาประชาคม  บ้านหนองแวงใหม่  หมู่ที่  13 ชุดที่  2 

จึงเรียนประชาสัมพันธ์มาเพ่ือทราบ  ขอบคุณครับ 
 
รับทราบ 

 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก      
ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560 
 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า      
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   ๒๕60  เมื่ อวันที่   1   กุมภาพันธ์   2560                
ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้วว่ามีข้อความตอนใด
ควรแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร  ถ้าไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอความเห็นหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  โปรดยกมือครับ 

 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยแรก

ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2560  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์        
 

 
เรื่องกระทู้ถาม 

ไม่มี  
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  พิจารณาแล้วเสร็จ   
ไม่มี     

               
ญัตติแจ้งเพื่อทราบ 
 
5.1  ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 –    
๒๕๖2)  รอบเดือนเมษายน  2560  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2559 – มีนาคม  2560)      
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559 

ข้อ ๑๓  ให้ยกเลิกความใน (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๔– 
 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผน พัฒนาต่ อ ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น เ พ่ื อ ให้ ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น เ สนอต่ อสภาท้ อ งถิ่ น                  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เชิญครับ 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลนาค า   ปี งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๙   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan)  มาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค าดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
ติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรี  และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล  และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
เทศบาลต าบลนาค า  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลนาค า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  จึงประกาศ
มาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ลงชื่อ  นายชาญชัย  
ศรีวิวัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

เชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลนาค าได้กล่าวสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาครับ 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้า

ส่วนราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ของเทศบาลต าบลนาค า  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 

เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  

ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เทศบาลต าบลนาค าได้เริ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนา   
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑)  เป็นกรอบในการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนา  ๕  ด้าน  โดยได้บรรจุในแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)           
ที่มีเป้าหมายด าเนนิการในปี  ๒๕๕๙  บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙- 
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๒๕๖๑) จ านวน  ๒๐๐  โครงการ  และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆบรรจุไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  ๒๕๕๙  รวมทั้งสิ้น  ๕๖  โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน  ๒๐,๑๖๕,๐๐๐บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )            
และได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายจริง  จ านวน  ๔๑  โครงการ  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
๑๔,๔๕๒,๙๑๓.๓๒  บาท  (สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสามบาทสามสิบสอง
สตางค)์ 

สรุปผลความส าเร็จของโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ  ๒๕๕๙/
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของโครงการที่น ามาบรรจุไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จ านวนโครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี  จ านวน  ๖๖  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ   
จ านวน  ๒๘  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๔๒ ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์
ที่  ๑ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา   จ านวน  ๗๘  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน ๑๙ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๒๔.๓๖  ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๒ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๑๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  
จ านวน - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0  ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๑๖  โครงการ  จ านวน
โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  จ านวน ๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวน
โครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๔ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ  
จ านวน  ๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๖  ของจ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในยุทธศาสตร์ที่  ๕ 

สรุปรวม   ๕   ยุทธศาสตร์    โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  
จ านวน  ๒๐๐  โครงการ  จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
จ านวน  ๕๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘  ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการที่ได้เบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙/โครงการ
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  โดยพิจารณาจากการจัดท าแบบสรุปเปรียบเทียบสัดส่วนของ
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
แยกตามยุทธศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
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๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวนโครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี  จ านวน  ๖๖ โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  
๒๒  โครงการ  และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง  คือ  ๔๑ 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๖๖  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  ( ๕ ยุทธศาสตร์) 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  จ านวนโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนา  จ านวน  ๗๘  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๑๔ 
โครงการ  และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง  คือ  ๔๑  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๑๕  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  (๕ ยุทธศาสตร์) 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน  จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา  จ านวน  ๑๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน  ๐  และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง  คือ  ๔๑  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  ๐  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  (๕ ยุทธศาสตร์) 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา   จ านวน  ๑๖  โครงการ  จ านวน
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๐ โครงการ  และจ านวนโครงการทั้งหมด          
๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง  คือ  ๔๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๐  ของจ านวนโครงการ
ทั้งหมด  (๕ ยุทธศาสตร์) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จ านวนโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา  จ านวน  ๒๕  โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
จ านวน  ๕  โครงการ   

และจ านวนโครงการทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร์ที่เบิกจ่ายจริง  คือ  ๔๑  โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๒๐  ของจ านวนโครงการทั้งหมด  (๕ ยุทธศาสตร์) 

สรุปรวม   ๕   ยุทธศาสตร์  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาค า  
จ านวน  ๒๐๐ โครงการ  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  ๔๑ โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  ๒๐.๕๐ 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของแผนและ
สามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้  

การ
ด าเนิน 
งาน 

แผน 
พัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนิน 
งาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผน 
พัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนิน 
งาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

๙๗ ๑๐๙ ๗๔ ๗๒ ๒๐๐ ๙๖ ๕๖ ๔๑ 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เฉพาะปี 
๒๕๕๙  มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมมากกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  สาเหตุเนื่องมาจาก     

๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี  ๕๘  ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีดังนี้  
๑.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของเทศบาลต าบลนาค าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙    
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ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของ

ผลการประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมิน
ออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๔  เทียบกับผลการประเมินของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ  ๕๓.๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพ่ิมมากขึ้น
ร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๑) จ านวน  ๒๐๐  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นแล้ว  
เทศบาลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได้  ๕๖ โครงการ จากงบประมาณ
รายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ได้ตั้งไว้  จ านวน  ๑๔๖  
โครงการ  

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาล 
(งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

ตามที่เทศบาลต าบลนาค าได้ท าการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ  ๙๓.๕๐   

ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
เทศบาลต าบลนาค า  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้อง

ทุกข์ที่ต้องการให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อเทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  
ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนใน
พ้ืนที่ก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล  มีดังนี ้
ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบลนาค าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท

และเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลมากกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการ
รายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
รับทราบ 

 
 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
ขอพักการประชุม 
เริ่มประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุจิต  เพียโคตร   
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. เราได้ด าเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ผมขอพัก       
การประชุม   เพ่ือรับประทานอาหาร  และในช่วงบ่ายจะเริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.     
เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันครับผม 
 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 
เวลา ๑3.๐๐ น. 

 
หลังจากพักรับประทานอาหารเที่ยง  เรามาเริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

กันต่อในช่วงบ่าย  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ 
 

ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
6.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒  และ  3)  พ.ศ.๒๕๔๓   
ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เชิญครับ 
 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  จ านวน  ๑  รายการ  เพ่ือพิจารณา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒  และ  3)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๗  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กองคลัง   โอนตั้ งจ่ายรายการใหม่  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ ว ไป            
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ     
เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  ๑2๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  ชนิด  ขาว  -  ด า  ความเร็ว  30  แผ่นต่อนาที  
(ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า )  ระบบมัลติฟังก์ชั่น  กระดาษธรรมดา           
ชนิดหมึกผง  ย่อ  -  ขยายได้  ราคาเครื่องละ  ๑2๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน)   โอนลดจาก   แผนงานบริหารทั่ ว ไป   งานบริหารงานคลั ง   งบบุคลากร             
หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  รายการ  เงินเดือนพนักงาน    
ตั้งไว้  1,300,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือ  680,160  
บาท  (-หกแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน-)  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
560,160  บาท  (ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 



 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
  
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
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ขอบคุณท่านนายกครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียด ขอเชิญ

อภิปรายได้ครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายอีก  กระผมผมในนาม
ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  จะขอมติที่ประชุมตามระเบียบวาระที่  ๖  ญัตติเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  ข้อ  ๖.๑  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60  ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับผม    

 
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลนาค า  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕60 จ านวน  ๑  รายการ  เป็นจ านวนเงิน  120,000  บาท  (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

 
6.2  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณา  และให้ความเห็นชอบจัดตั้ง          
รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อจัดตั้ ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า           
สังกัดเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 
เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า  ข้าพเจ้า นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์  

นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  มีความจ าเป็นต้องขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลนาค า 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลนาค า  ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
จัดตั้ง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า  สังกัดเทศบาล
ต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
ขอรับความเห็นชอบในการพิจารณา  และให้ความเห็นชอบจัดตั้ง  รวมหรือเลิก

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า  สังกัดเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภอ
อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อจัดท าประกาศเทศบาลต าบลนาค า  เรื่องการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลนาค า  และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ   

เหตุผล 
ด้วย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  ๐๘๙๓.๓/ว๒๘๗๔  เรื่อง  การจัดตั้ง  

รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
จัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการส่งเสริม  สนับสนุน
และประสานการจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยตรง  มาเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ  และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาล  โดยให้อ านาจของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ขอนแก่น       
เขต ๔  เป็นอ านาจของสภาเทศบาลต าบลนาค า  และอ านาจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  ขอนแก่น  เขต  ๔  จึงเป็นอ านาจของกองการศึกษาเทศบาลต าบล
นาค า  และให้ปฏิบัติเพิ่มเติม  ดังนี้  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
นายสุจิต  เพียโคตร   
เลขานุการสภาเทศบาล 
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๑. หลังจากที่สภาเทศบาลต าบลนาค า  ให้ความเห็นชอบจัดตั้ง  รวมหรือเลิก

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า   สั งกัด เทศบาลต าบลนาค า            
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

๒. เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑  แล้ว  ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันประกาศจัดตั้งพร้อมรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ หลักการและเหตุผลในการจัดตั้ง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รายละเอียดประกอบอื่น ๆ  เช่นความต้องการและแหล่งที่ตั้งชุมชน  จ านวนเด็กที่คาดว่าจะ
เข้าโรงเรียน  จ านวนชั้นเรียน   งบประมาณที่เทศบาลต าบลนาค าจัดสรรให้โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาค า  ทรัพย์สินและบุคลากร ตามแบบรายงานการด าเนินการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน       

๒.๒ ผังบริเวณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.๓ การได้มาของที่ดินที่จัดตั้งโรงเรียน 
๒.๔ ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลในการจัดตั้ง  รวมหรือเลิก

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

๒.๕ ส าเนาประกาศเทศบาลต าบลนาค าในการจัดตั้ง รวมหรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้น  เทศบาลต าบลนาค า  จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบสภาเทศบาลต าบลนาค า  พิจารณาและให้ความเห็นชอบจัดตั้ง  รวมหรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า สังกัดเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภอ
อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น เพ่ือจัดท าประกาศเทศบาลต าบลนาค า  เรื่องการจัดตั้งโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลนาค า  และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  ตามล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  ที่ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลประกอบญัตติขอรับ

ความเห็นชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบจัดตั้ง  รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า  สังกัดเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  
จังหวัดขอนแก่นให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือไม ่ เชิญครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  คณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมสุจิต  เพียโคตร      
ขอเรียนสอบถามว่าก่อนที่จะจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลนั้นเราได้มีการสอบถามหรือประเมินจาก
ผู้ปกครองก่อนหรือไม่  ผมกลัวว่าจะไปแย่งนักเรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ขอบคุณครับ 



 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
 
 
 
 
 
นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ 
นายเทศมนตรีต าบลนาค า 
 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
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เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  คณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอเรียนว่าจากการ
ประชุมผู้ปกครองได้มีการสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองในที่ประชุมแล้ว  ผู้ปกครองมี
ความประสงค์ให้บุตรหลานเรียนต่อที่นี่จนถึงระดับอนุบาล  และเป็นเรื่องของการพัฒนา
เทศบาลของเราให้มีความก้าวหน้าขึ้น  เป็นนโยบายของผู้บริหารและความพร้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเรา  ขอบคุณครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  คณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ถ้าเรามีโรงเรียนอนุบาล
แล้วจะเป็นการแย่งเด็กนักเรียนกับโรงเรียนในเขตต าบลนาค า  และเราได้คุยท าความตกลง
กันกับโรงเรียนในเขตต าบลเราหรือไม่ครับ 

 
เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  คณะผู้บริหาร         

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมเป็นห่วงครูผู้สอนใน
การดูแลเด็ก ๆ  และเรื่องของรถรับ  -  ส่ง  เด็กนักเรียนอยากให้ดีกว่านี้ครับ 

 
ผมขออนุญาตตอบค าถามท่านสท.อรุณ  แน่นอนต้องมีการแข่งขันกันให้ได้มาตรฐาน

เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและน าบุตรหลานมาเรียน  เราจะบริหารจัดการดูแล
นักเรียนให้เหมือนกับโรงเรียนเอกชน  จุดแข็งของเราคือมีงบประมาณเป็นของเราเองและ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แต่จะมีหลักเกณฑ์และ
ข้อจ ากัดในการรับเด็กนักเรียนว่าจะรับได้จ านวนเท่าใด  และอัตราครูต่อเด็กนักเรียนจ านวน
กี่คน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับ  ในส่วนของ
ประสิทธิภาพของครูต้องเพ่ิมมากกว่านี้  การบริหารจัดการต้องดีมากกว่านี้  ขอบคุณครับ 

 
จากการสอบถามผู้ปกครองแล้ว  พบว่ามีความพร้อมและต้องการให้บุตรหลานได้

เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน  และเรามีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนแล้วครับ  ขอบคุณ
ครับ 

 
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
 
 
ไม่มี 
 
หากไม่มี  ต่อไปผมขอมติที่ประชุมแห่งสภานี้ว่าจะเห็นชอบจัดตั้ง  รวมหรือเลิก

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาค า สังกัดเทศบาลต าบลนาค า       
อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  หรือไม่    

สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
 
ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  



 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมพงษ์  สิงห์น้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายบรรดาศักดิ์  ขามก้อน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายติ๊ก  นาไชยเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายอรุณ  นาหัวนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
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สภาเทศบาลต าบลนาค า  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลนาค า  และมีมติเห็นชอบในที่ประชุมให้สถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลนาค า  อยู่ในบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์  ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  
เลขที่  ขก  618  ต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งอยู่ระหว่าง     
การด าเนินการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นการชั่วคราว  ตามมาตรา  9          
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ.2543 

 

เรื่อง อ่ืน ๆ 
ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาฯ  หรือท่านใดจะเสนออะไรต่อที่ประชุม        

ขอเชิญ 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร         
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมสมพงษ์  สิงห์น้อย  
ขอขอบคุณทางเทศบาลและคณะผู้บริหารที่กรุณาพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
ถนนการเกษตรและล าห้วยหนองโพ  ขอบคุณครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร         
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ขอขอบคุณทางเทศบาล
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรื่องเครื่องเล่นที่ลานกีฬาบ้านหนองขาม  และเรื่องท่อระบายน้ าช ารุด  
ที่ผมได้เสนอต่อที่ประชุมเม่ือคราวที่แล้ว  ต้องกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้  ที่มองเห็น
ความเดือดร้อนของชาวบ้านครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  คณะผู้บริหาร         
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอเรียนเชิญท่าน
นายก  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปลัดและทุก ๆ ท่านร่วมงานฉลองศาลา
กลางบ้านหลังใหม่และงานบุญเบิกบ้านในวันพรุ่งนี้  เวลา  09.00  น.  ครับ  และอีกเรื่องที่
ขอฝากคือเรื่องการซ่อมแซมฝาย  เนื่องจากใกล้ที่จะหมดวาระแล้ว  ขอบคุณครับ 

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา เทศบาล  คณะผู้บริหาร         
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลนาค า  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผมขอขอบคุณคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบุญบั้งไปหมู่ที่  4  บ้านหนองไหล  
และเรื่องที่อยากจะเสนอขอให้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลเป็นประจ าทุก ๆ เดือน         
ส่วนเรื่องของการรับซื้อขยะอยากทราบว่ามีรายละเอียดในการรับซื้ออย่างไร  ขอบคุณครับ 

 

เรื่องการประชุมประจ าเดือนที่ว่างเว้นไปในเดือนเมษายน  และเดือนพฤษภาคมนั้น
เนื่องจากเราติดภารกิจหลายอย่างและมีกิจกรรมที่ต้องเจอกันในช่วงเวลานั้นอยู่แล้ว          
จึงท าให้ไม่มีการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวครับ 

 
ผมขอตอบค าถามถึงวัตถุประสงค์ของโครงการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคาร

ขยะรีไซเคิลต าบลนาค า  คือต้องการให้มีการคัดแยกขยะและน าขยะออกจากครัวเรือนก่อน
เป็นอันดับแรก  ราคาการรับซื้อจะต่ ากว่าร้านรับซื้อของเก่ารายใหญ่ประมาณหนึ่งบาท      
ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวจะน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนฯครับ 

 



 
 
นายอุดม  เจริญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายวิสิฐ  จันทะรี 
ปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
 
นายส าฤทธิ์  ท้าวหา 
ที่ปรึกษานากเทศมนตรี 
 
นายแหวน  ลุนพรหม 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
เลิกประชุม 
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ผมมีข้อสงสัยถึงเรื่องคณะกรรมการบริหารจัดการขยะที่สมาชิกสภาเทศบาลร่วมเป็น

กรรมการด้วยนั้น  มีวาระเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม่ครับ 
 
ถูกต้องครับผม  หมดวาระพร้อมกับวาระในการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา

เทศบาลครับผม 
 
ผมขอขอบคุณเทศบาลต าบลนาค า  น าโดยท่านปลัดวิสิฐ  ที่พาคณะท างานออกร่วม

ท าความสะอาดพัฒนาหมู่บ้านโนนราศี  ชาวบ้านฝากขอบคุณมาครับ 
 
ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ หรือท่านใดจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกไหมครับ         

ถ้าหากไม่มี  ในวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลนาค า  คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัด  หัวหน้า
ส่วนราชการ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ที่เข้าร่วมประชุม      
ในวันนี้  ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดประชุม  สวัสดีครับ 

 
เวลา  ๑5.00 น. 

  
 
 

                                               (ลงชื่อ)      สุจิต  เพียโคตร 
( นายสุจิต  เพียโคตร ) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลนาค า / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า 
 
                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า ได้ท าการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕60  เมื่อวันที่  5  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕60  
ฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในวันที่   7   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕60    เวลา    09.๐๐    น.  ณ  ห้องประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาค า  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
    (ลงชื่อ)          สมพงษ์  สิงห์น้อย     ประธานกรรมการ 
                  ( นายสมพงษ์  สิงห์น้อย ) 
 
    (ลงชื่อ)     บรรดาศักดิ์ ขามก้อน     กรรมการ    

                  ( นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน )  
                                

     (ลงชื่อ)      สมนึก     ชัยหัส        กรรมการ/เลขานุการ 
              ( นายสมนึก     ชยัหัส ) 
 
 
 
 
 

สภาเทศบาลต าบลนาค า   มีมติ       รับรองเป็นเอกฉันท์                                                  .    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  ๒๕60   เมื่อวันที่  5  มิถุนายน  
2560  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลนาค า  สมัย          สามัญ        สมัยที ่  3 ครั้งที่ 1     ประจ าปี  ๒๕60  
เมื่อวันที่     15          เดือน  สิงหาคม                         พ.ศ. ๒๕60  
 
 
 
      (ลงชื่อ)         แหวน     ลุนพรหม 

               ( นายแหวน     ลุนพรหม ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลนาค า 


